

Số 6083 -BC/HVBCTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022,**  
**phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

-----  
**Phần thứ nhất**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**  
**CÔNG TÁC NĂM 2021**

**1.1. Đặc điểm, tình hình**

**1.1.1. Khái quát về cơ cấu, tổ chức và bộ máy**

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (viết tắt là Học viện) hiện nay có 30 đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc, trong đó có 17 khoa, viện, 01 Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, 02 trung tâm và 10 phòng, ban chức năng (trong đó có Văn phòng Đảng - Đoàn thể - Hội đồng trường được thành lập từ tháng 4/2022) Ngoài ra còn có Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Giám đốc, sinh hoạt hành chính cùng Ban Quản lý đào tạo.

Hiện nay, Đảng bộ Học viện có 30 chi bộ cơ sở trực thuộc với tổng số là 517 đảng viên, trong đó có 176 đảng viên là sinh viên. Công đoàn Học viện có 30 Công đoàn bộ phận với 386 Công đoàn viên.

Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện hiện nay là 387 người, trong đó có 28 Phó Giáo sư, 103 Tiến sĩ, 208 Thạc sĩ, 35 Cử nhân và 13 người có trình độ khác. Tổng số cán bộ giảng dạy, nghiên cứu chiếm 62%, còn lại là cán bộ làm công tác tham mưu, phục vụ.

**1.1.2. Những thuận lợi và khó khăn tác động đến công tác thi đua, khen thưởng**

**1.1.2.1. Những thuận lợi**

Học viện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về công tác thi đua, khen thưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc và Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện luôn quan tâm, coi trọng công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể, hàng năm thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của Học viện luôn đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực phấn đấu thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả tốt.



### 1.1.2.2. Những khó khăn

- Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng luôn có sự thay đổi vì vậy việc đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế.

- Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; chưa có kế hoạch cụ thể tổ chức bồi dưỡng và tạo điều kiện để điển hình được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

## 1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

### 1.2.1. Công tác tham mưu

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động, Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện đã tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong toàn Học viện. Các đợt thi đua đều có nội dung và chủ đề phù hợp. Việc tổng kết, đánh giá các hoạt động thi đua đều tuân thủ nghiêm quy chế thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện đã tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc chỉ đạo, triển khai giao ước thi đua giữa các đơn vị, nhằm khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, Đoàn thanh niên Học viện đã tổ chức các mô hình hoạt động thu hút nhiều sinh viên tham gia. Qua đó giáo dục, định hướng sinh viên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ học tập.

Năm 2022, Học viện đã kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật, các quy định, hướng dẫn của Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng, cụ thể như:

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”: Học viện tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các mặt hoạt động; quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng.

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, và kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

- Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Học viện đã thực hiện nghiêm nội dung thi đua quy định tại các Quy chế: Quy chế công tác thi đua, khen thưởng (ban hành kèm theo Quyết định số 3370-QĐ/HVCTQG ngày 04/7/2019); Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp của Học viện (ban hành kèm theo Quyết định số 3371-QĐ/HVCTQG ngày 04/7/2019); Quy chế xét, công nhận giải pháp có hiệu quả trong công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 3372-QĐ/HVCTQG ngày 04/7/2019).

Xây dựng Công văn số 5097-CV/HVBCTT ngày 26/10/2022 về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại; xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, đề tài khoa học, đề án và tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm 2022.

Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người yêu nước là những người thi đua nhất”. Học viện đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua, chú trọng gắn phong trào thi đua yêu nước với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong năm 2022, Học viện đã tổ chức cho các đơn vị, các ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện góp ý vào Quy chế đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự thảo.

### **1. 2.2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua**

Công tác khen thưởng của Học viện được thực hiện kịp thời, khách quan nên có tác dụng thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động tham gia các phong trào thi đua trong Học viện.

Đặc biệt Học viện đã quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động cụ thể theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên Học viện là một “chiến sĩ” tuyên truyền trên mặt trận không gian mạng với mục đích truyền tải, chia sẻ những thông điệp hay, những bài viết tốt, đầy ý nghĩa trên Việt Nam thịnh vượng, fanpage “Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền”, giúp mọi người có cái nhìn toàn diện đối với sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy khát vọng, lý tưởng cách mạng của cán bộ, đảng viên, thanh niên. Bên cạnh đó, khuyến khích động viên, mỗi cá nhân cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tích cực chia sẻ các tin bài hay, ý nghĩa từ các trang thông tin chính thống.

CÔNG  
 HỌC  
 BÁC  
 TỬ  
 TRUYỀN

Thực hiện kế hoạch phát động cuộc thi viết chính luận khoa học “*Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới lần 2*” do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện, được phát động từ tháng 3/2022 trên phạm vi cả nước. Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phát động trong toàn Học viện. Tất cả các đơn vị, cán bộ, đoàn viên, đoàn thanh niên của Học viện đã tham gia viết bài, từ đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, đoàn viên, thanh niên. Kết quả như sau: Hơn 5000 bài dự thi; 21 cá nhân được xếp loại A tại Học viện báo chí và Tuyên truyền; Tập thể Học viện Báo chí và Tuyên truyền đoạt giải Xuất sắc toàn quốc; 01 cá nhân đoạt giải A toàn quốc (PGS, TS. Hà Huy Phượng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ); 03 sinh viên đoạt Giải Triển vọng (Phí Anh Quân, Nguyễn Bá Khải, Phan Khánh Linh, sinh viên Viện Báo chí).

Cũng trong năm 2022, Hội đồng thi đua, khen thưởng của Học viện đã tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua và đã đạt được các kết quả như sau:

- + 29 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến;
- + 345 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- + 45 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Học viện đã đề nghị cấp trên khen thưởng:

- + 23 đơn vị đề nghị danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc;
- + 05 đơn vị đề nghị danh hiệu Cờ thi đua cấp Bộ;
- + Đề nghị danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và cờ thi đua cấp Bộ đối với Tập thể Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Qua các đợt thi đua, Học viện đều tổ chức họp tổng kết, xét khen thưởng những cá nhân xuất sắc, những gương điển hình từ các phong trào thi đua đề tôn vinh tại Hội nghị vào các dịp kỷ niệm như Tổng kết năm học, Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Hội nghị cán bộ viên chức....

### **1.2.3. Công tác khen thưởng**

Ngay từ đầu năm 2022, Học viện đã xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2021 số 957-KH/HVBCTT ngày 04/2/2021 với chủ đề “*Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả*” triển khai đến từng đơn vị và mỗi đơn vị trực thuộc Học viện đều tự xây dựng Kế hoạch cho tập thể mình.

Năm 2022, Học viện đã kịp thời thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong Học viện các văn bản của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: về việc xét khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua; khen thưởng thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022; xét khen thưởng thành tích theo quá trình cống hiến; xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và các danh hiệu, khen thưởng khác.

#### ***1.2.4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến***

Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của các phong trào thi đua do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động trên các kênh, phương tiện truyền thông như Cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội Zalo, bằng văn bản cứng hoặc email gửi đến tận các đơn vị, cá nhân.

Lãnh đạo Học viện chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa các nội dung thi đua sát với thực tiễn; Công đoàn Học viện, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Học viện đã phát động thi đua tới các đoàn viên Công đoàn và lực lượng Đoàn viên Thanh niên. Thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại và kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

#### ***1.2.5. Tổ chức bộ máy; tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ***

Hội đồng thi đua, khen thưởng của Học viện được kiện toàn hàng năm theo quy định. Năm 2022, do Học viện có nhiều biến động về nhân sự lãnh đạo, quản lý, do đó, Nhà trường đã kiện toàn, bổ sung nhân sự Hội đồng thi đua, khen thưởng để đảm bảo hoạt động theo yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ.

Tháng 9/2022, Học viện đã tham gia tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

#### ***1.2.6. Công tác kiểm tra***

Học viện đã tổ chức kiểm tra rà soát hồ sơ đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2021. Qua kiểm tra đã hướng dẫn các đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng, lưu trữ hồ sơ, giải đáp vướng mắc của các cá nhân và đơn vị.

Trong năm 2022, Học viện không có trường hợp nào bị khiếu kiện hoặc phải đề nghị thanh tra hồ sơ thi đua, khen thưởng.

#### ***1.2.7. Quỹ thi đua, khen thưởng***

Việc trích lập và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng tại Học viện được tuân thủ đúng quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài Chính.

SAN  
VIỆ  
CH  
TRUY  
ƯỚC GV

Tổng hợp quỹ thi đua, khen thưởng: Tổng cộng quỹ thi đua khen thưởng năm 2022 (Chi tiết xem bảng tổng hợp kèm báo cáo).

### **1.2.8. Công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng**

Học viện đã tập trung cải cách hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng đã được tin học hóa bằng các file văn bản và gửi lên chuyên mục “Quản lý điều hành” của Cổng thông tin điện tử Học viện; đồng thời được gửi trực tiếp vào thư điện tử, trang zalo của từng cá nhân, đơn vị, do đó đã giúp cho công tác lãnh đạo, điều hành của Nhà trường tiết kiệm thời gian và chi phí.

### **1.2.9. Công tác khác**

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã làm tốt công tác quản lý, nhận hiện vật và cấp phát hiện vật khen thưởng được thực hiện theo đúng quy định.

## **1.3. Đánh giá chung**

### **1.3.1. Ưu điểm**

- Học viện đã kịp thời cập nhật các quy định của Đảng và Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng.

- Học viện đã cử cán bộ chuyên trách về công tác thi đua, khen thưởng qua đó công tác thi đua, khen thưởng của Học viện triển khai có nề nếp. Các phong trào thi đua đã được kịp thời phát động và triển khai sâu rộng đến các đơn vị, từng cá nhân.

- Cán bộ, viên chức và người lao động, sinh viên, học viên của Học viện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

### **1.3.2. Hạn chế**

Việc triển khai các phong trào thi đua ở một số đơn vị còn chậm, một số đơn vị chưa nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các hướng dẫn thi đua...

Cán bộ theo dõi công tác thi đua ở các đơn vị trực thuộc không ổn định nên gặp khó khăn trong triển khai công tác thi đua khen thưởng.

Chưa số hóa trong quản lý hồ sơ khen thưởng và lưu trữ hồ sơ khen thưởng.

### **1.3.3. Nguyên nhân hạn chế**

Lãnh đạo một số đơn vị còn có biểu hiện xem nhẹ công tác thi đua khen thưởng.

Cán bộ theo công tác thi đua ở các đơn vị trực thuộc không ổn định còn hạn chế do chủ yếu là cán bộ làm kiêm nhiệm. Vì vậy, sự tham mưu của cán bộ theo dõi công tác thi đua ở một số đơn vị chưa có sự tham mưu kịp thời, chưa sát với thực tế.

### **1.3.4. Giải pháp khắc phục**

Để công tác thi đua, khen thưởng của Học viện thời gian tới đạt được kết quả cao, cần:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động của tập thể, cá nhân trong Học viện; tạo động lực cho cán bộ, viên chức và người lao động, sinh viên, học viên hăng hái lao động, học tập đạt kết quả cao.

- Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên toàn Học viện.

- Tiếp tục hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng.

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị để đảm bảo tính công bằng, chính xác.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ và lưu trữ hồ sơ khen thưởng nhằm thuận tiện cho việc quản lý và tra cứu hồ sơ.

#### 1.4. Đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Ban Giám đốc - Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Học viện trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, khuyến khích động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, sinh viên, học viên hăng hái thi đua lập thành tích, phục vụ thiết thực hoạt động tại đơn vị.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Học viện về kiến thức, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng;

### Phần thứ hai

## PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

### 1. Phương hướng, nhiệm vụ

Để công tác thi đua, khen thưởng của Học viện trong thời gian tới tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp, Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp trong Học viện và mỗi tập thể, cá nhân cần tập trung vào những phương hướng, nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị và trong toàn Học viện.



-Hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện; tổ chức hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua hướng tới những ngày Lễ lớn.

- Kịp thời sơ kết, tổng kết và đánh giá các đợt thi đua, các phong trào thi đua để rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng và biện pháp khắc phục, triển khai để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng của Học viện.

-Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Hướng dẫn khen thưởng đảm bảo kịp thời, đ. khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích thật sự tiêu biểu, để nêu gương, tôn vinh và lan tỏa trong Học viện.

## 2. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua

Để công tác thi đua, khen thưởng của Học viện đạt hiệu quả cao, cần chú trọng các giải pháp sau:

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm phù hợp và sát thực tiễn, coi đây là nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; các phong trào thi đua phải có chủ đề, khẩu hiệu hành động rõ ràng; nội dung thi đua và chỉ tiêu phấn đấu phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của Nhà trường.

Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ngoài nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cần có lòng nhiệt tình với công việc và phải có năng lực tham mưu trong việc tổ chức phong trào thi đua.

Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm công bằng, kịp thời, đánh giá đúng mức sự nỗ lực, thành tích đạt được.

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và các quy chế, quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng.

### Nơi nhận:

- HVCTQGHCM;
- Lưu TC, VT.



Phạm Minh Sơn